
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๓  ประจําป ๒๕๖๗ 
วันท่ี  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๗  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลแมหลาย 
 

 
ผูมาประชุม 
๑. นายพีรพงศ    แสงเกง   ประธานสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๒. นายทองอินทร   แกวภา   รองประธานสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๓. นายสมศักดิ์    อภัยกาวี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๔. นางกัญญา    พูลผล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๕. นายประทีป    หลายเจ็ด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๖. นายอาคม    ใสสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๗. นางเถลิงศรี    ใจแกว   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๘. นายอัครภพ    ถ่ินถา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๙. นายรัก    ชัยยา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๑๐. นายพิภาค    กรุงศรี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๑๑. สิบเอกประสิทธิ์   วงศเมืองแกน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๑๒. นายชารี    ยัพวัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
 
ผูไมมาประชุม 
    - ไมมี - 
 
เลขานุการสภา 
นางสาวฉวีวรรณ  จันทรกา   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 
ผูเขารวมประชุม 
๑.  นายบรรจง  ยัพวัฒนา  นายกเทศมนตรีตําบลแมหลาย 
๒.  นายสุเทพ  สุมณฑกุล  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมหลาย   
๓.  นางนันทนภัส สุขสิริสมบูรณ  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมหลาย 
๔.  นายเท่ียง  กรุงศรี   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลแมหลาย 
๕.  นางมันทนา    จิตตธาดาพงศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลแมหลาย 
๖.  นางรุงสิร ิ  เตชะพี   ผูอํานวยการกองคลัง 
๗.  นายวีรยุทธ  สุขเจริญ   ผูอํานวยการกองชาง 
๘.  นางสาวทิพวรรณ สุขวุฒิไชย  ผูอํานวยการกองการศึกษา 
๙.  นายกัณฑ  กอนแกว  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๑๐. นายประสิทธิ ์ อุนศิริ   นิติกรชํานาญการ 
๑๑. นางสาวมัสยา เพชรหาญ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
๑๒. นายอลงกรณ แสงพานิชย  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 



 ๒ 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐  น. 
 

 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  นางสาวฉวีวรรณ  จันทรกา  เลขานุการสภาเทศบาล ใหสัญญาณเรียกสมาชิก
สภาเทศบาลทุกคนเขาหองประชุม  ไดนับองคประชุมครบ  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม ๑๒ คน และเรียน
เชิญนายพีรพงศ  แสงเกง ประธานสภาเทศบาลตําบลแมหลาย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แลวดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    ๑.๑  ประกาศสภาเทศบาลตําบลแมหลาย  เรื่อง  ขยายเวลาการประชุมสภา 
            เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ประจําป  ๒๕๖๗ 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีผูวาราชการจังหวัดแพรไดอนุญาตใหสภาเทศบาลตําบลแมหลายขยายเวลาการ 
(ประธานสภาเทศบาล)    ประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป 2567  ออกไป 

อีก 15 วัน ตั้งแตวันท่ี 12 กันยายน 2567 ถึงวันท่ี 26 กันยายน 2567 ขอเชิญ
เลขานุการฯ แจงประกาศสภาเทศบาลตําบลแมหลายครับ 

 

นางสาวฉวีวรรณ จันทรกา -              ประกาศสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
(เลขานุการสภาเทศบาล)       เรื่อง  ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ประจําป  ๒๕๖๗ 
              

     ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลแมหลาย  ไดประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบล     
แมหลาย  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ประจําป ๒๕๖๗  มีกําหนด  ๓๐ วัน ตั้งแตวันท่ี 
13 สิงหาคม 2567 ถึงวันท่ี 11 กันยายน 2567  แตเนื่องจากเทศบาลตําบล  
แมหลาย มีความจําเปนท่ีจะตองพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเปน
ประโยชนแหงเทศบาลตําบลแมหลาย จึงไดดําเนินการรองขออนุญาตตอผูวาราชการ
จังหวัดแพร เพ่ือขอขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย  สมัยสามัญ  
สมัยท่ี 3  ประจําป 2567  ออกไปอีก  มีกําหนด 15 วัน  ตั้งแตวันท่ี 12 กันยายน 
2567 เปนตนไป และตอมาผูวาราชการจังหวัดแพรไดอนุญาตใหสภาเทศบาลตําบล
แมหลายขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  
ประจําป 2567  ออกไปอีก 15 วัน ต้ังแตวันท่ี 12 กันยายน 2567 ถึงวันท่ี 26 
กันยายน 2567 ตามท่ีรองขอ นั้น 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  จึงขยายเวลาการประชุม
สภาเทศบาลตําบลแมหลาย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําป ๒๕๖๗ ออกไปอีก 15 
วัน ตั้งแตวันท่ี 12 กันยายน 2567 ถึงวันท่ี 26 กันยายน 2567 

  

     จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน  
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑2  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖7 
 

  

             พีรพงศ แสงเกง 
(นายพีรพงศ แสงเกง) 

             ประธานสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 



 ๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓   

ครั้งท่ี ๒  ประจําป ๒๕๖๗ 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย สมัยสามัญ 
(ประธานสภาเทศบาล)    สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๒  ประจําป ๒๕๖๗  คราวเม่ือวันท่ี  ๒๙  สิงหาคม  25๖๗  มี 

   ถอยคําตอนใดท่ีจะตองแกไขหรือไม ถาไมมีขอใหรับรองรายงานการประชุมดวย 
 

   -  ท่ีประชุมใชเวลาในการพิจารณาพอสมควร  ไมมีสมาชิกสภาทานใด เสนอขอแกไข 
   รายงานการประชุมสภา จึงขอมติท่ีประชุม 
 

มติท่ีประชุม -  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๒  ประจําป ๒๕๖๗  เม่ือวันท่ี  ๒๙  สิงหาคม  25๖๗  ดวย
คะแนนเสียง จํานวน  1๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  กอนท่ีจะถึงระเบยีบวาระตอไป ขออนุญาตพักการประชุม ๑๕ นาที เพ่ือรับประทาน  
(ประธานสภาเทศบาล)       อาหารวาง และเครื่องดื่มครับ 

    
   -  ครบ 15 นาที นางสาวฉวีวรรณ จันทรกา เลขานุการสภา ใหสัญญาณเรียกประชุม  

ไดนับองคประชุมครบ จึงเชิญประธานสภาไดดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ
ตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 

๓.๑  ญัตติแจงประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
       พ.ศ. 2568 

 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีไดแจงประกาศฯ ใหท่ีประชุมไดทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ขอแจงประกาศเทศบาล
(นายกเทศมนตรี)     ตําบลแมหลาย ดังนี้ 
 

   ประกาศเทศบาลตําบลแมหลาย 

     เรื่อง ประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2568 

 

  ดวยสภาเทศบาลตําบลแมหลาย ไดจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบล

แมหลาย ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 

ประจําป 2567 เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ.2567 และเสนอใหผูวาราชการจังหวัด

แพรใหความเห็นชอบ แลวนั้น 
 

บัดนี้ นายอําเภอเมืองแพร ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดแพร ได

พิจารณาเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 



 ๔ 
  

พ.ศ.2568 ของเทศบาลตําบลแมหลายเรียบรอยแลว อาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา 62 และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพ่ิม

ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 จึงประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2568 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2567 เปน

ตนไป 
   

     จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี  12  เดือนกันยายน  พ.ศ.2567 
 

บรรจง  ยัพวัฒนา 
       (นายบรรจง  ยัพวัฒนา) 

                   นายกเทศมนตรีตําบลแมหลาย 
 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 

 
๓.๒  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ   
       พ.ศ. ๒๕๖๖ 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ดวยนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน 
(ประธานสภาเทศบาล)  งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ..2566 ซ่ึงในเรื่องนี้นั้นมีขอกฎหมายท่ี

ไดกําหนดไว จึงขอใหเลขานุการฯ ไดชี้แจงขอกฎหมายครับ 
 

นางสาวฉววีรรณ จันทรกา -  ขอกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ 
(เลขานุการสภาเทศบาล) ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

พ.ศ. ๒๕๖๖  ขอ 61  “ในกรณีท่ีมีรายจายคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง     
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแลว หากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไม
เกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน” 

 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีไดชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมไดทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรต ิตามท่ีสภาเทศบาล 
(นายกเทศมนตรี)  ตําบลแมหลาย ไดมีมติอนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๖ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวมจํานวน 
๑๒ โครงการ ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๖  
เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น  ปรากฏวาขณะนี้ยังมี  โครงการท่ีไมสามารถ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและเบิกจายไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จํานวน
ท้ังหมด ๓ โครงการ ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินโครงการตางๆ เปนไปดวยความ 



 ๕ 
  
เรียบรอย จึงขออนุมัติตอสภาเทศบาล ในการขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  โดยมีรายการ ดังนี้ 

 

รายการท่ี ๑ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณถนนสายบานหัวทุง (ชวงท่ี ๑)  บานหัวทุง  หมูท่ี ๖  ขนาดกวาง 
๔.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการท่ีเทศบาล
ตําบลแมหลายกําหนด) งบประมาณตั้งไว ๖๔๖,๐๐๐ บาท 
 

เหตุผล 
เนื่องจากไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงจําเปนตอง 

   ขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ เพ่ือใหสามารถดําเนินโครงการตอไปได 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย ขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณตามโครงการดังกลาว ขอได
โปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ  โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็กบริเวณถนนสายบานหัวทุง (ชวงท่ี ๑)  บานหัวทุง  หมูท่ี ๖ ดวย
คะแนนเสียงจํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการท่ี ๒ 
(นายกเทศมนตรี) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตางๆ โครงการกอสราง
หองน้ําสาธารณะ ฌาปนสถาน หมูท่ี ๗  ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๑๓.๕๐ ตารางเมตร จํานวน ๑ หลัง (รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการท่ีเทศบาลตําบลแมหลายกําหนด)  งบประมาณตั้งไว 
๑๘๘,๐๐๐ บาท 
 

เหตุผล 
เนื่องจากไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงจําเปนตอง 

   ขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ เพ่ือใหสามารถดําเนินโครงการตอไปได 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย ขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณตามโครงการดังกลาว ขอได
โปรดยกมือ 



 ๖ 
 
มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ  โครงการกอสรางหองน้ํา 

สาธารณะ  ฌาปนสถาน หมู ท่ี  ๗   ดวยคะแนนเ สียงจํานวน ๑๑  เ สียง 
(ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการท่ี ๓ 
(นายกเทศมนตรี) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและ

สิ่งกอสรางประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหนาบานนายวัง เดชอุปการ ไปเชื่อมตอรางระบายน้ําเดิม
บริเวณปากซอย บานเดนเจริญ หมูท่ี ๕  (ชนิดฝาปด) ขนาดกวางภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ 
เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร  ยาว ๔๘.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการท่ีเทศบาลตําบลแมหลายกําหนด) งบประมาณ ๑๒๒,๐๐๐ 
บาท  
 

เหตุผล 
เนื่องจากไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงจําเปนตอง 

   ขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ เพ่ือใหสามารถดําเนินโครงการตอไปได 
 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย ขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณตามโครงการดังกลาว ขอได
โปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหนาบานนายวัง เดชอุปการ ไปเช่ือมตอรางระบายน้ํา
เดิมบริเวณปากซอย บานเดนเจริญ หมูท่ี ๕ (ชนิดฝาปด) ดวยคะแนนเสียงจํานวน 
๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
๓.๓  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

      กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ดวยนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย
(ประธานสภาเทศบาล)    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ซ่ึงในเรื่องนี้นั้นมีขอกฎหมายท่ี 

   ไดกําหนดไว จึงขอใหเลขานุการฯ ไดชี้แจงขอกฎหมายครับ 

 
นางสาวฉววีรรณ จันทรกา -  ขอกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  
(เลขานุการสภาเทศบาล)     การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

พ.ศ. ๒๕๖๖  ขอ 61  “ในกรณีท่ีมีรายจายคาครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง     
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป” 

 



 ๗ 
 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีไดชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมไดทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ดวยเทศบาลตําบล 
(นายกเทศมนตรี)     แมหลาย มีความจําเปนตองขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ   
       พ.ศ.๒๕๖๗ กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน ๑๔ รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

รายการท่ี ๑ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส รายการเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink 
Tank Printer)  งบประมาณ 4,100.- บาท 
- เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  
  จํานวน 1 เครื่อง 
- คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ 

และระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือน มีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันท่ี 13 มีนาคม 
2566 
 

   เหตุผล 
เนื่องจากการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางรายการดังกลาว ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน
ภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงจําเปนตองดําเนินการกันเงินงบประมาณรายจาย 
ในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย กันเงินงบประมาณฯ รายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย รายการเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม 
       ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ดวยเสียงจํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภา 
       งดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการท่ี ๒ 
(นายกเทศมนตรี)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ

คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส รายการเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบท่ี 1  (28 หนา/นาที)  งบประมาณ 8,900.- บาท 
- เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1         
  (28 หนา/นาที)  จํานวน 1 เครื่อง 
- คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ 

และระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือน มีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันท่ี 13 มีนาคม 
2566 
 
 



 ๘ 
 
   เหตุผล 

เนื่องจากการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางรายการดังกลาว ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน
ภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงจําเปนตองดําเนินการกันเงินงบประมาณรายจาย 
ในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย กันเงินงบประมาณฯ รายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม -  มีมติอนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย รายการเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED   

ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หนา/นาที) ดวยเสียงจํานวน ๑๑ เสียง  
(ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการท่ี ๓ 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภทครุภัณฑสํานักงาน   
       รายการตูเอกสารบานเลื่อนกระจก งบประมาณ 8,000.- บาท 
       - เพ่ือจัดซ้ือตูเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต ขนาดความกวางไมนอยกวา  
         120 เซนติเมตร  สูงไมนอยกวา 88 เซนติเมตร ลึกไมนอยกวา 40 เซนติเมตร  
         จํานวน  2  หลัง   

- เป นครุภัณฑ ท่ี ไม มี กํ าหนดไว ในบัญชี ราคามาตรฐานของหน วยงานรั ฐ 
- ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถ่ิน 

 

   เหตุผล 
เนื่องจากการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางรายการดังกลาว ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน
ภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงจําเปนตองดําเนินการกันเงินงบประมาณรายจาย 
ในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย กันเงินงบประมาณฯ รายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 
 

มติท่ีประชุม -  มีมติอนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย รายการตูเอกสารบานเล่ือนกระจก 
     ดวยเสียงจํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการท่ี ๔ 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  
       รายการพัดลมแบบตั้งพ้ืน  งบประมาณ 2,000.- บาท 

- เพ่ือจัดซ้ือพัดลมแบบตั้งพ้ืน ขนาดเสนผาศูนยกลางของใบพัดไมนอยกวา 16 นิ้ว  
  สามารถปรับสูงต่ําได จํานวน 2 เครื่อง  



 ๙ 
 
- เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานของหนวยงานรัฐ 
- ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถ่ิน 

 

   เหตุผล 
เนื่องจากการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางรายการดังกลาว ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน
ภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงจําเปนตองดําเนินการกันเงินงบประมาณรายจาย 
ในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย กันเงินงบประมาณฯ รายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 

มติท่ีประชุม -  มีมติอนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย  รายการพัดลมแบบตั้งพ้ืน  ดวยเสียง  
   จํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการท่ี ๕ 
(นายกเทศมนตรี)    แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

รายการเกาอ้ีสํานักงาน  งบประมาณ 4,000.- บาท 
- เพ่ือจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน สามารถปรับระดับสูงต่ําได จํานวน 2 ตัว  
- เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานของหนวยงานรัฐ 
- ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถ่ิน 

   

   เหตุผล 
เนื่องจากการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางรายการดังกลาว ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน
ภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงจําเปนตองดําเนินการกันเงินงบประมาณรายจาย 
ในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย กันเงินงบประมาณฯ รายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย  รายการเกาอ้ีสํานักงาน   ดวยเสียง 
       จํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการท่ี ๖ 
(นายกเทศมนตรี)   แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ 

คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  รายการเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  งบประมาณ 32,000.- บาท 

   - เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล  แบบท่ี 2  (จอแสดงภาพ 
     ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่อง 



 ๑๐ 
 
   - ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ 
     คอมพิวเตอรฉบับเดือน มีนาคม 2566 
 

   เหตุผล 
เนื่องจากการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางรายการดังกลาว ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน
ภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงจําเปนตองดําเนินการกันเงินงบประมาณรายจาย 
ในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย กันเงินงบประมาณฯ รายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย  รายการเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 

ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ดวยเสียงจํานวน 
๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการท่ี ๗ 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน ประเภทครุภณัฑ 
       สํานักงาน รายการเกาอ้ีสํานักงาน  งบประมาณ 5,000.- บาท 

- เพ่ือจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน ขนาด 58 x 67 x 95 เซนติเมตร สามารถปรับระดับ 
  สูงต่ําได  จํานวน ๒ ตัว 
- เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ 
- ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถ่ิน 

 

   เหตุผล 
เนื่องจากการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางรายการดังกลาว ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน
ภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงจําเปนตองดําเนินการกันเงินงบประมาณรายจาย 
ในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย กันเงินงบประมาณฯ รายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 

มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย  รายการเกาอ้ีสํานักงาน   ดวยเสียง 
       จํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการท่ี ๘ 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ 
       สํานักงาน รายการตูล็อคเกอร 3 ชอง  งบประมาณ 7,000.- บาท 



 ๑๑ 
 

- เพ่ือจัดซ้ือตูล็อคเกอร 3 ชอง ขนาด 91 x 45 x 183 เซนติเมตร  โครงตูผลิตจาก 
  เหล็กแผนพับข้ึนรูปเสริมความแข็งแรง สามารถล็อคเพ่ือความปลอดภัย 
  จํานวน  1 หลัง 
- เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ 
- ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถ่ิน 

 

   เหตุผล 
เนื่องจากการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางรายการดังกลาว ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน
ภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงจําเปนตองดําเนินการกันเงินงบประมาณรายจาย 
ในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย กันเงินงบประมาณฯ รายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย  รายการตูล็อคเกอร 3 ชอง  ดวยเสียง 
       จํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการท่ี ๙ 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน ประเภทครุภณัฑ 
       สํานักงาน รายการโตะคอมพิวเตอร  งบประมาณ 3,800.- บาท 

- เพ่ือจัดซ้ือโตะวางคอมพิวเตอร ขนาด 120 x 60 x 75 เซนติเมตร มีแปนสําหรับ 
  วางคียบอรดได จํานวน 1 ตัว 
- เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ 
- ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถ่ิน 

 

   เหตุผล 
เนื่องจากการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางรายการดังกลาว ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน
ภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงจําเปนตองดําเนินการกันเงินงบประมาณรายจาย 
ในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย กันเงินงบประมาณฯ รายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย  รายการโตะคอมพิวเตอร  ดวยเสียง 
       จํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
 



 ๑๒ 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการท่ี ๑๐ 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน ประเภทครุภณัฑ 
       สํานักงาน รายการโตะพริ้นเตอร  งบประมาณ 2,100.- บาท 

- เพ่ือจัดซ้ือโตะพริ้นเตอร ขนาด 80 x 60 x 75 เซนติเมตร โครงโตะผลิตจากเหล็ก  
  จํานวน 1 ตัว      
- เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ 
- ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถ่ิน 

 

   เหตุผล 
เนื่องจากการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางรายการดังกลาว ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน
ภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงจําเปนตองดําเนินการกันเงินงบประมาณรายจาย 
ในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย กันเงินงบประมาณฯ รายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย  รายการโตะพริ้นเตอร  ดวยเสียงจํานวน  
       ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการท่ี ๑๑ 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน ประเภทครุภณัฑ 
       สํานักงาน รายการพัดลมตั้งโตะ งบประมาณ 3,960.- บาท 

- เพ่ือจัดซ้ือพัดลมตั้งโตะ ขนาด 16 นิว้ ปรับระดับสูงต่ําได จํานวน 4 เครื่อง                                
- เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ 
- ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถ่ิน 

 

   เหตุผล 
เนื่องจากการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางรายการดังกลาว ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน
ภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงจําเปนตองดําเนินการกันเงินงบประมาณรายจาย 
ในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย กันเงินงบประมาณฯ รายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย  รายการพัดลมตั้งโตะ  ดวยเสียง 
       จํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 



 ๑๓ 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการท่ี ๑๒ 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน ประเภทครุภณัฑ 
       สํานักงาน รายการโตะทํางาน  งบประมาณ 5,200.- บาท 

- เพ่ือจัดซ้ือโตะทํางาน ขนาด 4 ฟุต ขนาด 123 X 67.5 x 75 เซนติเมตร 
  พรอมกระจก มีลิ้นชัก มีท่ีพักเทา จํานวน 1 ตัว 
- เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ 
- ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถ่ิน 

 

   เหตุผล 
เนื่องจากการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางรายการดังกลาว ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน
ภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงจําเปนตองดําเนินการกันเงินงบประมาณรายจาย 
ในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย กันเงินงบประมาณฯ รายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย  รายการโตะทํางาน  ดวยเสียงจํานวน  
       ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการท่ี ๑๓ 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน ประเภทครุภณัฑ 
       สํานักงาน รายการพัดลม ชนิดติดเพดาน  งบประมาณ 6,600.- บาท 

- เพ่ือจัดซ้ือพัดลมชนิดติดเพดาน ขนาดใบพัดไมนอยกวา 50 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง 
  เปนราคาท่ีรวมคาติดตั้งและสายไฟฟาและอุปกรณสวนรวม 
- เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ 
- ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถ่ิน 

 

   เหตุผล 
เนื่องจากการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางรายการดังกลาว ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน
ภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงจําเปนตองดําเนินการกันเงินงบประมาณรายจาย 
ในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย กันเงินงบประมาณฯ รายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย  รายการพัดลม ชนิดติดเพดาน   ดวย 
       เสียงจํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 



 ๑๔ 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการท่ี ๑๔ 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา งบลงทุน ประเภทคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  

โครงการขยายเขตประปา จากถนนคันคลองชลประทาน ถึงบานนายมานพ           
ชูประสิทธิ์ บานแมหลายกาซอง หมูท่ี 4 ตําบลแมหลาย งบประมาณ 83,000.- 
บาท 
- เ พ่ือจายเปนคากอสรางตามโครงการขยายเขตประปา จากถนนคันคลอง 
  ชลประทาน ถึงบานนายมานพ  ชูประสิทธิ์ บานแมหลายกาซอง หมูท่ี 4 ตําบล  
  แมหลาย โดยวางทอ PVC ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5 มอก. ยาว  
  540 เมตร 
- รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการท่ีเทศบาลตําบลแมหลายกําหนด 
 

   เหตุผล 
เนื่องจากการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางโครงการดังกลาว ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน
ภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงจําเปนตองดําเนินการกันเงินงบประมาณรายจาย 
ในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย กันเงินงบประมาณฯ รายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย  โครงการขยายเขตประปา จากถนนคัน 

คลองชลประทาน ถึงบานนายมานพ  ชูประสิทธิ์ บานแมหลายกาซอง หมูท่ี 4 
ตําบลแมหลาย ดวยเสียงจํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ในระเบียบวาระอ่ืนๆ นี้ มีทานใดจะเสนอเรื่องใดตอท่ีประชุมบาง ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ขออนุญาตประชาสัมพันธ  
(นายกเทศมนตรี)     ดวยเทศบาลตําบลแมหลาย รวมกับจังหวัดแพร กําหนดจัดพิธสีดุดีสองมหาวีรบุรุษ 

เมืองแพร ประจําป 256๗ ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 กันยายน 256๗ ณ บริเวณ
อนุสรณสถานสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร ปูพญาพลและพระยาเมืองไชย (โจโก     
แมหลาย)  เริ่มพิธีตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ น. เปนตนไป  จึงขอเชิญคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลทุกทาน เขารวมงานดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน ท้ังนี้ การแตงกาย
เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว สวมหมวก/เครื่องแบบตามสังกัด 

 
ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
  
 



 ๑๕ 
 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องใดอีกบาง ขอเชิญเสนอตอท่ีประชุมครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 
นายวีรยุทธ  สุขเจริญ -  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกผูทรงเกียรติ และคณะผูบริหารทุกทาน 
(ผูอํานวยการกองชาง)    เนื่องจากโครงการกอสรางตางๆ ในกรณีท่ีตองดําเนินการในเขตพ้ืนท่ีปาไมนั้น ตามคํา 

ขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปา ตามมาตรา ๕๔ แหง  พระราชบัญญัติปาไม 
พ.ศ. ๒๔๘๔ ทายประกาศกรมปาไม เรื่อง กําหนดแบบคําขอแบบใบอนุญาต และแบบอ่ืน 
ๆ ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชนในเขตปา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ระบุใหผูมีความประสงคจะขออนุญาตเขาทําประโยชนตองแนบหลักฐานท่ีแสดงผล
การพิจารณาใหความเห็นจากสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปานั้นตั้งอยู ดังนั้น ใน
การยื่นคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปาจึงตองเสนอญัตติเขาสูสภาเทศบาล 
โดยถือเปนหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล ตามมาตรา ๕๐ 
วรรคหนึ่ง (๙) แหง พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. 
๒๕๖๒ ท้ังนี้ ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชนในเขตปา 
พ.ศ. ๒๕๕๘  ขอ ๕ การขออนุญาตทําประโยชนในเขตปา ใหยื่นคําขอท่ีสํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมทองท่ี ตามแบบคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปาไม ตาม
มาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔  (แบบ ป.๘๔-๑) โดย
เอกสารหลักฐานท่ีตองยื่น  คือ หลักฐานท่ีแสดงผลการพิจารณาใหความเห็นจากสภา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปานั้นตั้งอยู จึงขอนําเรียนตอท่ีประชุมเพ่ือทราบโดยท่ัว
กัน ขอบคุณครับ 
 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องใดอีกบาง ขอเชิญเสนอตอท่ีประชุมครับ (ปรากฎวาไมมี) 
(ประธานสภาเทศบาล)    หากไมมีทานใดเสนออีก ผมขอขอบคุณทางคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล   

ตลอดจนแขกผูมีเกียรติทุกทานท่ีเขารวมในการประชุมครั้งนี้ บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว 
ผมขอปดการประชุม ขอบคุณครับ 

 
เลิกประชุมเวลา   ๑๑.๐๐ น. 
 
 

       (ลงชื่อ)              ผูบันทึกรายงานการประชุม 
            (นางสาวฉวีวรรณ  จนัทรกา) 
             หวัหนาสํานักปลัดเทศบาล 
                         เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

(ลงชื่อ)                    ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นายพีรพงศ  แสงเกง) 

                        ประธานสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
 
 



 ๑๖ 
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๓  ประจําป ๒๕๖๗  เรียบรอยแลว 
 
 

              (ลงชื่อ)                            ประธานกรรมการฯ 
                              (นายอัครภพ  ถ่ินถา) 
   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
 
 
 

            (ลงชื่อ)             กรรมการฯ 
                 (นายสมศักดิ์  อภัยกาวี) 

 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
 

 
 

(ลงชื่อ)                 กรรมการ/เลขานุการฯ 
                    (นางกัญญา  พูลผล) 

 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
  
 
 
 

สภาเทศบาลตําบลแมหลาย ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๓  ประจําป ๒๕๖๗  เรียบรอยแลว 

 

เม่ือวันท่ี............................................................. 
 
 

(นายพีรพงศ  แสงเกง) 
ประธานสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


